

Source : ข่าวสด (ตจว.)

Date : 2 มี.ย. 2561 Page : 11

No: 61178033

พิษอ้อยราคาถึงชาวไร่ขอมุกกรุง

เมื่อวันที่ 31 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากปัญหาราคาอ้อยตกต่ำในฤดูการผลิตปี 2560/61 และต่อเนื่องถึงปี 2561/62 สมาคมชาวไร่อ้อย 4 องค์กรหลัก ประกอบด้วย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน จึงนัดให้สมาชิกสมาคมต่างๆ ทั่วประเทศ รวมตัวกันตามจังหวัดต่างๆ อาทิ จังหวัดนครราชสีมา กำแพงเพชร กาญจนบุรี สระบุรี เป็นต้น เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนผ่านทางผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่าน ไปถึงรัฐบาลให้เร่งรัดแก้ปัญหา ก่อนที่ทางโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศจะมีการเปิดหีบในฤดูการผลิตปี 2561/62 ทั้งนี้หากไม่ได้รับการช่วยเหลือ สมาชิกรวมตัวกันทั่วประเทศ จะรวมตัวเดินทางเข้ามาร้องเรียน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ด้วยตัวเองที่ทำเนียบรัฐบาล

ด้านนายเกียรติภูมิศรี จันทน์วัฒน์ นายกสมาคมชาวไร่อ้อยสุรนารี ระบุว่านโยบายของรัฐบาลที่ผ่านมา รวมถึงนโยบาย ปี 2560/2561 ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อเกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น นโยบายส่งเสริมให้ชานาหันมาปลูกอ้อย ทำให้ปริมาณอ้อยเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมามี 92.95 ล้านตัน เป็น 134.45 ล้านตัน ทำให้ราคาอ้อยตกต่ำจากปีที่แล้วเคยขายได้ตันละ 880 บาท ปัจจุบันตกต่ำเหลือราคาตันละ 700 บาท การควบคุมน้ำหนักรับรทุกอ้อยส่งโรงงาน ส่งผลให้มีปริมาณอ้อยคงเหลือไม่สามารถนำอ้อยเข้าหีบได้หมด การกำหนดนโยบายการนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่เข้มงวด สร้างผลกระทบต่อเกษตรกรที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวในการเก็บเกี่ยวอ้อย

โดยได้ยื่นข้อเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ.2527 ให้มีการปรับปรุงการเพิ่มรายได้จากการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนผลพลอยได้เพื่อให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีราคาอ้อยที่เพิ่มสูงขึ้น และขอให้ทางราชการได้มีการสำรวจปริมาณอ้อยที่ยังคงเหลือแต่ละพื้นที่และช่วยเหลือเยียวยาให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะให้เร่งหาแนวทางช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่อ้อย ก่อนจะมีการเปิดหีบในฤดูการผลิต 2561/2562 เพื่อไม่ให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยรวมตัวกันไปเรียกร้องต่อรัฐบาลที่กรุงเทพฯ ต่อไป



ราคาตก - นายรัชชชัย สีสวรรณ ผวจ.กำแพงเพชร รับหนังสือร้องเรียนปัญหา ราคาอ้อยตกต่ำจากกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยเสนอให้รัฐบาลปรับราคาเป็น 1,000 บาท ต่อตัน ที่หอประชุมสมาคมชาวไร่อ้อย เขต 6 จ.กำแพงเพชร เมื่อวันที่ 31 พ.ค.